

**“เด็ก ๆ ที่นี้ดื่มน้ำไม่สะอาด คือสูบน้ำบาดาลแล้วให้เด็กดื่มเล่น นะ ไม่ไ  
กรองอะไรเลย เป็นตะกอน และที่เอาตัวอย่างน้ำไปตรวจก็เจอแบคทีเรีย”**

**ครูอเนก ทองเพชร โรงเรียนบ้านห้วยพิชัย**

บนถนนจากปากชมมุ่งหน้าสู่บ้านห้วยพิชัยที่ลัดเลาะ  
ไต่ภูเขาไต่ระดับความสูงและความเย็นในระดับที่ครูฤกษ์ณา  
กลุ่มศรี ครูโรงเรียนบ้านห้วยพิชัยบอกกับเราว่าในช่วงฤดู  
หนาว ฟ้าห่ม 3 ผืน ก็เอาไม่อยู่ ภาพที่ปรากฏตรงหน้าเราคือ  
สายหมอกที่ลอยละล่องคลอเคลียกับภูเขา ตลอดสองข้างทาง  
เป็นภูเขาเขียวขจีอันกลายเป็นที่ทำกินของชาวบ้านละแวกนั้น



ใช้เวลาไม่นานเราก็มาถึงโรงเรียนบ้านห้วยพิชัย ซึ่ง  
ตั้งอยู่ที่หมู่ 1 บ้านห้วยพิชัย ต.ห้วยพิชัย อ.ปากชม จ.เลย มี  
หมู่บ้านในเขตบริการ 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านห้วยพิชัย บ้านโป่ง  
สำราญ และบ้านโนนสว่าง เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล –  
มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีอาคารเรียน 4 หลัง ปัจจุบันมีนักเรียน  
324 คน ครูและเจ้าหน้าที่รวม 17 คน

เนื่องจากงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดทำให้โรงเรียน  
ไม่สามารถจัดสรรเงินสำหรับการบริการน้ำดื่มที่มีระบบไฮ  
สะอาดเพียงพอได้ แหล่งน้ำดื่มของโรงเรียนคือ บ่อน้ำตื้น ที่ไ  
จากการสูบน้ำจากบ่อที่ขุดไว้ลึกประมาณ 10 เมตร

“ปัญหาของโรงเรียนก็คือเรื่องงบประมาณ เรื่องน้ำนี้สำคัญนะ แต่โรงเรียนไม่มีงบมา  
พอที่จะทำระบบให้เด็กได้ดื่มน้ำสะอาด” นายอเนก ทองเพชร ครูโรงเรียนบ้านห้วยพิชัยบอกกับเรา  
พร้อมๆ กับพาเดินดูบรรยากาศไปรอบๆ โรงเรียน



“เด็กๆ ที่นี้ดื่มน้ำไม่สะอาด คือสูบน้ำบาดาลแล้วให้เด็กดื่มเลยนะ ไม่ได้กรองอะไรเลย เปตะกอน และที่เอาตัวอย่างน้ำไปตรวจก็เจอแบคทีเรีย”

“เด็กต้องซื้อน้ำกิน ซื้อน้ำหวาน เป็นการสร้างนิสัยที่ไม่ดี แก้วละ 3 บาท 5 บาท แต่ครอบครัวเด็กก็รายได้น้อย ส่วนใหญ่ไปทำงานรับจ้างที่ จ. ภูเก็ต”

ชาวบ้านที่นี้ส่วนใหญ่เลี้ยงชีพด้วยการเกษตรอย่างการปลูกข้าวโพด มะม่วง ลำไย กัญชง และระยะหลังมานี้เริ่มมีคนต่างถิ่นมาซื้อที่ดินเพื่อทำสวนยางพาราขึ้นเรื่อยๆ ส่วนคนในพื้นที่กลับออกไปทำงานรับจ้างที่จ.ภูเก็ต



“ที่วางแผนไว้คือจะติดตั้งเครื่องกรองน้ำตรงที่สูบน้ำ ใกล้อ ๆ กับโภอาหาร แล้วมีท่อต่อไปที่แท็งค์น้ำความจุ 2,000 ลิตร จะตั้งสูงจากพื้น 3 เมตร” ครูอเนก อธิบายพร้อมพาไปดูสถานที่ที่จะติดตั้งเก็บน้ำและจุดดีน้ำ

หากการก่อสร้างติดตั้งถึงเก็บน้ำและเครื่องกรองน้ำเสร็จเรียบร้อย เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยพิชัยจะได้ดื่มน้ำสะอาด ไม่ต้องดื่มน้ำบาดาลที่มีเชื้อแบคทีเรียอีกต่อไป